



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๐๘๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ทุกโรงเรียน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก ทุกศูนย์ และ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนที่ ๓๒๕๑
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๐๕๐๒.๒ / ๑๒๖๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
เพิ่มเติม โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิกเงินดังกล่าวตามระบบ GFMS และโอนเงิน
ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยเบิกผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่โรงเรียนเปิดไว้เพื่อรองรับฝากเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด และอยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลัง หากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กระทรวงการคลัง ได้แจ้งผล
การพิจารณาว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงอนุมัติให้
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้เพื่อรองรับฝาก
เงินอุดหนุนมาใช้ในการรับเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาโอนให้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคุมการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ของโรงเรียน และให้โรงเรียนจัดทำทะเบียนคุมแยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ได้ตามที่ขอทำความเข้าใจ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควบคุม กำกับ ดูแล ให้โรงเรียนในสังกัด
จัดทำทะเบียนคุมเงินโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต. 

(ธนุ วงษ์จินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๐ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑๒๒๒๖



1088

สำนักการคลังและสินทรัพย์
เลขที่ 14164
วันที่ - 1 ก.ย. 2564
เวลา

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๓๓๓๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับการจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน และโดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ซึ่งในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานในสังกัด โดยจะโอนจัดสรรเงินดังกล่าวไปตั้งจ่าย ณ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย เมื่อหน่วยเบิกจ่ายโดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รับผิดชอบดูแลโรงเรียนที่มีไม่หน่วยเบิกจ่าย) ดำเนินการเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS แล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับเงินดังกล่าว หากกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓๐,๐๐๐ กว่าโรงเรียน ดำเนินการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาจส่งผลกระทบต่อให้การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนล่าช้า ดังนั้น จึงขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมทั้ง สพฐ. (ส่วนกลาง) ซึ่งรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีไม่หน่วยเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และโรงเรียนเศรษฐเสถียร สามารถโอนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่โรงเรียนเปิดไว้เพื่อรองรับฝากเงินอุดหนุนได้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับการควบคุมการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวของโรงเรียน กำหนดให้โรงเรียนจัดทำทะเบียนคุม

เงินนอกงบประมาณ ...

เงินนอกงบประมาณแยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ตามระบบบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงอนุมัติให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้ เพื่อรองรับฝากเงินอุดหนุนมาใช้ในการรับเงินที่ สพฐ. (ส่วนกลาง) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโอนให้ โดยให้ สพฐ. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวของโรงเรียน และให้โรงเรียนจัดทำทะเบียนคุมแยกต่างหาก จากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ได้ตามที่ขอทำความตกลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐